

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องมหานก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ดวงพร ภูพะกา	อธิการบดี	ประธาน
๒. ผศ.ดร.พิชญ์สินี อริยธนะกตวงศ์	รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย	รองประธาน
๓. รศ.ดร.ทิวต์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. อาจารย์ ลินดา นาโคโปย	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. ผศ.ดร.อำนวยการ ปาอ้าย	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๘. ผศ.วิษกร พาหะนิษฐ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. ผศ.ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์	ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา	กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางพรพรรณ ดอนพนัส	หน.สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ไปราชการ
๔. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล	ประธานหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ติดภารกิจ
๕. รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ	ประธานหลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์อรชума หนูน้อย	ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. นางสาวปณิดา คล้ายนิล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. นางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายสุเทพ เกิดปราง	นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุม ๐๙.๒๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย กล่าวว่า ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะเชิญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมให้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาการศึกษาทั่วไปรูปแบบใหม่ (Gen Ed) เพื่อให้ได้คุณสมบัติของลักษณะนักศึกษาที่ทำงานทำมากที่สุด

อธิการบดี กล่าวว่า การ Reprofile หลักสูตร มหาวิทยาลัยมีแนวคิดว่าจะให้ partner ที่เป็น ผู้ประกอบการทำความร่วมมือ ร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมทักษะนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยจะทำหลักสูตรเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) หลักสูตรระยะสั้น และ ๒) หลักสูตรปกติ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์สินี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ดูแลเรื่องการจัดทำ กระบวนการพัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์ของอาจารย์ ในเบื้องต้น วิชา GE ที่มีอยู่ ๓๐ หน่วยกิต จะเป็นแนวเดิม ขณะนี้กระบวนการในการพัฒนาการศึกษาทั่วไปของรายวิชา GE เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะสามารถให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งต้องมีทิศทางและเป้าหมายในการใช้ชีวิต และการสำเร็จการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าจัดรายวิชา GE ใหม่ เป็นลักษณะที่นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงได้กับการปฏิบัติจริง โดยอาจใช้พื้นที่บางคล้าเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการประเมิน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เป็นระดับต้นๆ ที่จะรับการตรวจประเมิน จึงต้องทำความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมิน ในวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ จึงให้ทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมิน สมศ. การขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR จำนวน ๑๗ หลักสูตร ซึ่งจะประเมินใช้ในปี ๒๕๖๑ และองคมนตรีจะเข้ามาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนของ ๑) การวิจัยที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ๒) การพัฒนาครู โดยฝากให้ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และคณบดีคณะครุศาสตร์ เตรียมการในส่วนนี้ คณะและหน่วยงานสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นเรื่องโครงการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ หรือโครงการสนองพระราชดำริ ปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยที่ช่วยขับเคลื่อนงานของ บัณฑิตวิทยาลัยถ้าบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการแผนยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จักได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยกำหนดว่าแผนปฏิบัติการ ต้องจัดทำ TOR

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยส่งข้อมูลให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยพิจารณาก่อน และนำเข้า พิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มอบรองอธิการบดีวางแผนและพัฒนาตรวจสอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดอีกครั้ง

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และควรเสนองานนิติการตรวจสอบก่อนนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนองานนิติการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ โครงการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์ กล่าวว่า ไม่พบรายละเอียดของการจัดคลินิกวิจัยในแต่ละเดือนระบุไว้โครงการ ควรให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทยให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ หากงบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอควรปรับแผนงบประมาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กล่าวว่า โครงการนี้ควรเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการ

คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า จากงบประมาณในการจัดโครงการ พบว่า มีจำนวนไม่มาก แต่มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัย เสนอมานั้น คณะกรรมการเสนอให้ใช้เหมือนกับที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาบทความภาษาอังกฤษในช่วงแรก เป็นการอบรมให้ความรู้ แล้วจึงแยกเป็นคลินิก โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเขียนบทความภาษาอังกฤษให้อาจารย์ปรับแก้ไขจนกระทั่งสมบูรณ์จึงจะสามารถลงในเล่มวิทยานิพนธ์ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดโครงการลักษณะนี้เช่นกัน ประสบปัญหาหนักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการ

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ โดยขอรายละเอียดการรับสมัคร/คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน การเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องของผู้เข้าร่วม กำหนดการในการดำเนินการกระบวนการกลุ่ม กระบวนการติดตาม ความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ ควรรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ และนำเสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๔ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ ขอลาออกจากกรรมการหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้พิจารณาเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช แทน จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อพัฒนา มอบบัณฑิตวิทยาลัย กับหลักสูตรดำเนินการเรื่องสัญญาจ้าง พร้อมแนบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) และภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี เข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยคราวถัดไป

/รอง...

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรกลับให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ควรพิจารณาถึงคุณวุฒิ ว่าตรงกับสาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาหรือไม่ อีกทั้งผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช เป็นผลงานวิจัยทางด้านเคมี และได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ทางด้านเคมี แต่ต้องดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาด้านสาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ควรหาผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการเพื่อพัฒนาแนบเพิ่มเติม ควรมีผลงานทางด้านการเรียบเรียงตำรา ประกอบด้วย ๒) จากคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ แต่จ้างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ถูกต้องต้องพิจารณาจ้างเป็นรายปีหรือไม่ มติที่ประชุมระบุไว้เช่นไร อีกทั้งในคำสั่งได้อ้างข้อบังคับซึ่งโดยทั่วไปการจ้างจะเป็นระเบียบ ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง การจ้างโดยสาขาเคมีสามารถกระทำได้ โดยให้ระบุแนบท้ายสัญญา

คณบดีคณะวิทยาการการจัดการ กล่าวว่า ประวัติแนบของ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช ควรระบุตำแหน่งทางวิชาการให้ตรงกันทั้งหมด อีกทั้งการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่เนื่องจากไม่ได้สังกัดหลักสูตรเดิม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในที่ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยจะไม่ให้อัตรากำลังกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ให้อัตรากำลังเฉพาะภาคปกติ ซึ่งขณะนี้อาจารย์สาขาเคมีที่ลาศึกษาต่อกลับมารายงานตัวแล้ว ส่งผลต่อภาระงานของอาจารย์ประจำ

อธิการบดี กล่าวว่า ควรตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ชัดเจนว่ารองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กล่าวว่า ในทางปฏิบัติให้ยับยั้งการลาออกของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จนกระทั่งจะมีอาจารย์ท่านใหม่มาทดแทน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย กล่าวว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๐ เรื่อง จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในคำสั่งได้ระบุถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุม มีการอนุมัติจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช หรือไม่

นางสิริมา ตอรบรมย์ กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น เป็นการพิจารณาทบทวนเงินเดือนของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อปรับอัตราเงินเดือนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของพนักงาน

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัย จึงใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในครั้งนั้นในการกำหนดอัตราเงินเดือนให้กับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ถ์ มณีโชติ กล่าวว่า อัตราเงินเดือนในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยจะต้องมีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอัตราเงินเดือนแนบท้าย ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ การจ้างผู้ใด ด้วยเหตุผลใด คุณสมบัติที่ต้องการจ้าง และหลักฐาน ต้องนำเข้าพิจารณาเป็นรายๆ ไป มิใช่ให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ขอให้ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง อำนาจในการจ้างเป็นผู้ใด ขั้นตอนการจ้างเป็นอย่างไร การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษมาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อทั้ง ๒ ฝ่าย ควรจ้างต่อเนื่องให้ครอบคลุมตามระยะเวลาของหลักสูตร ควรระบุไว้ในข้อบังคับด้วยว่าจะพิจารณาอย่างไร กรณีที่จ้างบุคคลเดิมต่อ ให้พิจารณาจากสัญญาเดิมว่าจ้างเพื่อทำอะไร ปีที่ผ่านมาได้ทำครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาหรือแนบท้ายสัญญาหรือไม่ ผลการประเมินของแต่ละคณะกรรมการเป็นเช่นไร เห็นสมควรให้จ้างต่อด้วยเหตุผลอันใด และจ้างต่อไปปฏิบัติหน้าที่อะไรให้นำมาประกอบการพิจารณา

รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย กล่าวว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุว่า ในกรณีที่ไม่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อน ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการจ้างโดยมิได้ระบุว่าต้องผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

อธิการบดี กล่าวว่า ให้ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โดยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมีอำนาจในการพิจารณาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ขอให้จ้างจัดทำสัญญาจ้างตามความประสงค์ที่แท้จริง คือ ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา เนื่องจากหากระบุว่าสังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีผลผูกพันกับภาระงานของระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) มอบบัณฑิตวิทยาลัย นำคณบดี และผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยด่วน ๒) มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ๓) ปรับแก้ไขสัญญาจ้างเป็นกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และนำผลการดำเนินการรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๓ คน บัณฑิตวิทยาลัยได้เวียนให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติ

๔.๒ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ต้องเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานอะไรหรือไม่อย่างไร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้มหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดในส่วนใดหรือไม่ หากไม่ต้องกำหนดเพิ่มเติมจะได้จัดทำข้อบังคับให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามรายละเอียดแนบท้ายข้อบังคับต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยมิได้เข้าร่วมประชุมด้วย จึงมิได้ชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่าบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้งว่าได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการหรือยัง หากยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ให้นำเข้าพิจารณาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อความนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ อีกครั้ง โดยให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กล่าวว่า การดูแลขยายระยะเวลาการศึกษาควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด สาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษา

มติที่ประชุม อนุมัติ การขอขยายระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๑) นายโชคชัย พรหมมาก

๒) จ.ส.ต.หญิง สุธิษา ทองนอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

๑) นางสาวกมลธร แสงอุทัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๑) นางสาววารภรณ์ จันทร์ศรี

มอบบัณฑิตวิทยาลัยนำรายละเอียดการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ รวมถึงการรักษาสุขภาพของนักศึกษา นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่นๆ

๖.๑ ขอความอนุเคราะห์คืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า กรณีนางสาวสิริพร ทองสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เหตุไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ตามประกาศฯ ที่ ๕๕๒/๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาได้เคยขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีปกติ ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๒ และกรณีพิเศษครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๒ แล้ว รวมขอขยายระยะเวลาการศึกษา ๔ ครั้ง วันสุดท้ายของการขอขยายระยะเวลาการศึกษกรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กล่าวว่า จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) ไม่ได้ระบุว่า คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุระยะเวลาการศึกษาไว้ชัดเจน หลายมหาวิทยาลัยหากครบระยะเวลาการศึกษาก็ต้องเป็นไปตามที่ประกาศระบุไว้

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยหารืองานนิติการในเรื่องข้อกฎหมาย และนำรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

๖.๒ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙.๒.๓ ระบุว่า อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีใช้ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกอบกับหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓ ระบุว่า ...และควรเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา... งานวิจัยที่เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาสามารถนำมานับเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยได้หรือไม่

มติที่ประชุม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีใช้ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา งานวิจัยที่เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาไม่สามารถนำมานับเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.


นางพรพรรณ ดอนพันธ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม